

# NÔNG DÂN LỆ THỦY VỚI PHONG TRÀO SẢN XUẤT KINH DOANH GIỎI

TRƯƠNG TRƯỜNG SƠN

**T**hực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn Lệ Thủy đã có nhiều cố gắng trong việc củng cố tổ chức hội, tập hợp đoàn kết đông đảo hội viên để triển khai thực hiện phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi thật sự hiệu quả. Các cấp hội đã động viên đông đảo nông dân tham gia phát triển kinh tế, thực hiện hai chương trình kinh tế trọng điểm của huyện góp phần chuyển dịch cơ cấu

kinh tế, xoá đói giảm nghèo, khuyến khích nông dân và hội viên nông dân làm giàu chính đáng. Do đó, đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình trên tất cả các lĩnh vực, các ngành nghề, các địa phương, vùng miền tạo ra một phong trào thi đua sâu rộng, thiết thực, hiệu quả.

Trong sản xuất nông nghiệp, nhờ áp dụng các tiến bộ KHKT, bố trí cơ cấu mùa vụ hợp lý nên diện tích gieo trồng, năng suất và sản lượng không ngừng tăng. Trên toàn huyện, ngày càng có nhiều xã - thị trấn đạt năng suất trên 100 tạ/ha/năm trên diện tích lúa 2 vụ như: An Thủy, Phong Thủy, Lộc Thủy, Liên

Thủy, Hoa Thủy. Hội viên nông dân cũng đi đầu trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cây trồng vật nuôi. Nhiều mô hình tiêu biểu trong sản xuất phát triển mạnh như: mô hình lúa - cá ở An

Thủy, Lộc Thủy; nuôi cá ao hồ ở Hồng Thủy, Tân Thủy; trồng rừng, chăn nuôi ở Mai Thủy, Phú Thủy, Trường Thủy, Thái Thủy; trồng rau sạch, trồng hoa ở Cam Thủy, Hồng Thủy... Nhiều hộ gia đình nông dân giàu lên từ đồng đất quê hương nhờ cung cách làm ăn sáng tạo, năng động, dám



Nông dân huyện Lệ Thủy đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp

Ảnh: TL

ngăn dám làm. Điều đó cho thấy, nông dân toàn huyện không chỉ thi đua lao động sản xuất trên từng lĩnh vực mà còn thi đua lao động giữa các vùng miền với nhau, tạo ra sự bứt phá rõ rệt trong cơ cấu kinh tế và thu nhập trên một đơn vị diện tích. Cũng nhờ biết cách làm ăn mà một số địa phương trước đây vốn là vùng chiêm trũng nay đã vươn ra lấn phá, đắp đê, làm thủy lợi nội đồng để tăng diện tích gieo cấy, diện tích nuôi trồng thủy sản, cải thiện thu nhập cho bà con nông dân. Tiêu biểu có Hồng Thủy và Hoa Thủy, vốn quanh năm ruộng đồng chiêm trũng như g từ khi có hệ thống thủy lợi khá hoàn chỉnh đã

tăng nhanh diện tích gieo trồng, năng suất và sản lượng cũng nhờ đó mà tăng lên. Trên địa bàn huyện đã xuất hiện ngày càng nhiều hộ nông dân triệu phú, toàn huyện có 15 hộ nông dân thu hoạch bình quân 20 tấn thóc mỗi năm, tiêu biểu có anh Bùi Hữu Sơn ở An Xá thu hoạch 60 tấn thóc một năm.

Khai thác thế mạnh về kinh tế gò đồi cũng là một hướng đi đầy tiềm năng của huyện nhà. Với sự cố gắng của nông dân toàn huyện, hàng ngàn ha rừng đã được trồng mới trong những năm gần đây, đặc biệt là rừng kinh tế, vừa góp phần phủ xanh đất trống đồi trọc vừa đem lại thu nhập khá lớn cho nông dân các địa phương. Nhiều xã cụm phía trước và đường 15 đã đẩy mạnh trồng rừng và đang vươn lên làm giàu từ rừng. Hiện toàn huyện có trên 2.000 hộ tham gia trồng rừng, trong đó có nhiều hộ trồng từ hàng chục ha rừng trở lên.

Cùng với trồng trọt, chăn nuôi đang từng bước trở thành ngành sản xuất chính trong nền nông nghiệp của huyện nhà. Nông dân các vùng miền đang mạnh dạn đầu tư lớn cho chăn nuôi trâu bò đàn, nuôi bò lai sind, nuôi cá ao hồ..., mở ra hướng đi lên đầy triển vọng cho sản xuất nông nghiệp của địa phương. Những năm gần đây, chăn nuôi tiếp tục đóng vai trò quan trọng khi chiếm gần 40% cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp. Tổng đàn gia súc, gia cầm không ngừng tăng vừa đảm bảo nhu cầu về sức kéo vừa đáp ứng nhu cầu thực phẩm của nhân dân. Đặc biệt là, phong trào chăn nuôi phát triển rộng khắp các vùng miền theo hướng đa chủng loại, chú trọng chất lượng và hiệu quả kinh tế. Xu hướng lai sind hoá đàn bò, nạc hoá đàn lợn tiếp tục được đẩy mạnh. Do đó, đã góp phần nâng cao năng suất, sản lượng của ngành chăn nuôi, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho bà con nông dân. Anh Võ Đại Nghĩa ở Hồng Thủy, anh Nguyễn Xuân Hiếu ở Kiến Giang là những mô hình tiêu biểu trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi lợn với số lượng tương đối lớn. Hưởng ứng hai chương trình kinh tế trọng điểm, nông dân toàn huyện cũng mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp năng suất thấp sang nuôi cá ao hồ, đồng thời mở rộng diện tích lúa - cá, nuôi ếch bán công nghiệp. Tiêu biểu trong nuôi cá ao hồ có anh

Hợp ở Tân Thủy, anh Hùng ở Cam Thủy, các hộ gia đình này vừa nuôi cá thịt vừa sản xuất cá giống cho thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm.

Phát triển dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn cũng là một hướng đi được nông dân toàn huyện hưởng ứng tích cực, vừa mở mang ngành nghề vừa tạo việc thu nhập cho bà con nông dân. Ngoài những nghề truyền thống, những năm qua đã phát triển thêm được nghề làm mộc mỹ nghệ, nghề sản xuất rượu đóng chai có thương hiệu. Một số địa phương đã làm tốt việc khôi phục và mở rộng các làng nghề như: Lộc Thủy, Liên Thủy, thị trấn Kiến Giang. Hiện nay, toàn huyện có trên 2.300 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp với hơn 4.600 lao động, có hơn 300 cơ sở dịch vụ với hơn 3.600 lao động. Chính mở mang ngành nghề, dịch vụ trong nông nghiệp nông thôn sẽ là một hướng đi đúng, là động lực để góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập đáng kể cho bà con nông dân.

Để có được những kết quả trên, phải kể đến sự chỉ đạo sát đúng của các cấp Hội Nông dân trong việc tổ chức sản xuất, đẩy mạnh các phong trào phát triển kinh tế, đề xuất tham mưu với cấp uỷ, chính quyền những giải pháp phù hợp để tạo điều kiện cho bà con nông dân vươn lên làm giàu chính đáng, xoá đói giảm nghèo. Hội Nông dân vừa tập trung chuyển giao KHKT, hỗ trợ vốn vay, tư vấn giải quyết việc làm cho hội viên vừa phối hợp nhân rộng các mô hình tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh. Chính điều đó đã góp phần thúc đẩy phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đạt được hiệu quả cả về bề rộng lẫn chiều sâu đồng thời, các cấp hội cũng phối hợp với ngân hàng giải ngân hàng chục tỷ đồng giúp bà con nông dân, những hộ làm ăn tiêu biểu vươn lên phát triển kinh tế, mở mang ngành nghề.

Có thể nói, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn Lệ Thủy đang thu được những kết quả đáng khích lệ, góp phần xoá đói giảm nghèo, đẩy mạnh công cuộc CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn huyện nhà. Đó là cơ sở quan trọng để Lệ Thủy tiếp tục vươn lên trong sự nghiệp đổi mới.

T.T.S